



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๗๐๑๗

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิศย์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางที่ไม่เหมาะสม

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม ห่วงใยกรณีที่มีการจำหน่ายกัญชาอย่างเปิดเผยในหลายพื้นที่ เกรงกระทบ ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและการเข้าถึงกัญชาของวัยรุ่น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำผู้ขายให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและคำนึงถึง ความเหมาะสมตามบริบทของประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนโยบายภาครัฐ คือ การใช้กัญชาเพื่อสุขภาพ หรือใช้ทางการแพทย์เท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้เพื่อสันทนาการ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนไม่ควรนำไปใช้ การจำหน่าย ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอน และการใช้เพื่อสันทนาการมีความผิดตามกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีอย่าง เคร่งครัด และขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่อง หากพบการลักลอบจำหน่าย หรือดำเนินการเกี่ยวกับกัญชาให้แจ้ง มาয়ัศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล หมายเลขโทรศัพท์ ๑๑๑๑

๑.๒ นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชง กัญชา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... สมาชิกผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ร่างกฎหมายดังกล่าว อยู่ระหว่างพิจารณาในชั้น กมธ. ซึ่งยึดหลักสำคัญ คือ ให้นำกัญชามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และในทาง เศรษฐกิจเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุม หรือกำหนด หรือให้มีเรื่องนันทนาการ ดังนั้น การนำไปมวนเพื่อมาสูบ หรือจำหน่าย ในที่สาธารณะอาจเข้าข่ายกระทำผิด

- คาดการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... จะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้ และช่วงต้นเดือน ส.ค.๖๕ จะเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ยืนยันร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับฟัง ความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อให้กฎหมายมีประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งได้กำหนดแนวทางป้องกัน เพื่อให้สังคม มีความปลอดภัยมากที่สุด

๑.๓ นพ.ไพศาล ดันคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า กรณีพบการจำหน่ายกัญชา ตามท้องถนนต้องใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งร้าน ส่วนกฎหมายของแพทย์แผนไทย กำหนดชัดเจนห้ามจำหน่าย กัญชาให้เด็กอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร สำหรับการมวนกัญชา หรือใช้บั้งสูบในที่สาธารณะ แต่เนื่องจากขณะนี้ยังไม่กฎหมายควบคุมที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำได้เพียงห้ามปรามและให้คำแนะนำเท่านั้น ทั้งนี้ ในที่ประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ซึ่งมีตน และ นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. ร่วมอยู่ด้วย ได้แสดงจุดยืนในนามของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างชัดเจน มีเจตนารมณ์การใช้กัญชาเพื่อทาง การแพทย์และเพื่อสุขภาพ และไม่เห็นด้วยในการนำไปสูบ หรือสันทนาการอย่างเด็ดขาด

๑.๔ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. กล่าวกรณีข้อห่วงใยนโยบายกัญชา เสรีทางการแพทย์ สุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจ อาจทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรับประทานอาหารที่มีส่วนผสม ของกัญชาโดยไม่รู้ตัว และควรมีป้ายแจ้งเตือน “ร้านนี้ปลอดภัยกัญชา” เพื่อเป็นสิทธิในการเลือกบริโภคว่า ประชาชน มีสิทธิที่จะเลือกบริโภคอาหารที่มี หรือไม่มีส่วนผสมของกัญชา แต่จำเป็นต้องได้รับทราบข้อมูลว่าอาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีส่วนผสมของกัญชาหรือไม่ สัดส่วนมากน้อยเพียงใด ซึ่งกรมอนามัย สธ.ได้ออกประกาศ เรื่อง การนำไปกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบการกิจการอาหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้ร้านอาหารต้องจัดทำข้อมูลแจ้งเตือนลูกค้า ทั้งข้อความแสดงว่าเป็นสถานประกอบการอาหารที่ใช้ กัญชา แสดงเมนูที่ใช้ใบกัญชาทั้งหมดพร้อมปริมาณที่ใช้ โดยมีข้อแนะนำการใช้ใบกัญชาในการปรุงประกอบอาหาร คือ อาหารทอดใช้ใบกัญชาสด ๑-๒ ใบ/เมนู ประเภทผัด แกง ต้ม ผสมในเครื่องต้ม ใช้ใบกัญชาสด ๑ ใบ/เมนู

- นอกจากนี้...

- นอกจากนี้ กำหนดให้แสดงข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีใบกัญชา เป็นส่วนประกอบ แสดงคำเตือน คือ เด็กอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตรไม่ควรรับประทาน หากมีอาการผิดปกติควรหยุดรับประทานทันที ผู้ที่แพ้ หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน อาจทำให้หิววังซิมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับชี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยง เหล่านี้ไม่ให้เข้าถึงการใช้กัญชา รวมถึงห้ามแสดงข้อความ หรือโฆษณาสรรพคุณในการป้องกัน หรือรักษาโรค ซึ่งทั้งหมดเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อตัดสินใจจะบริโภค หรือไม่ สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ออกสู่ตลาด ก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะอนุมัติ ได้ตรวจสอบสูตรแล้วว่า มีส่วนผสมของกัญชาไม่เกินค่าที่กำหนดที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เกิดผลต่อระบบประสาทและสมอง โดยกำหนดสาร THC๑.๖ มิลลิกรัม/Pack และรับประทานสาร THC ได้ไม่เกิน ๓.๒ มิลลิกรัม/วัน และบนฉลากของผลิตภัณฑ์ต้องมีข้อมูลคำเตือนเช่นกัน

๑.๕ เพจเฟซบุ๊ก “สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว” เสนอข่าวคลิปกลุ่มชายไทยและชาวต่างชาตินั่งริม ถนนสีลม ช่วงปากซอยสีลม ซอย ๔ โดยมีท่าทางคล้ายมีเมามา ถีบองกัญชาและพ่นควัน โดยกลุ่มผู้ค้าอาหารและ วจนกรยานยนต์รับจ้าง ระบุบริเวณสีลม ซอย ๔ ไม่มีร้านจำหน่ายกัญชา ส่วนชายที่เห็นในคลิปไม่ทราบว่าใคร ได้นำเก้าอี้มานั่งที่ปากซอยและสูบกัญชา ซึ่งไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์ ใดๆก็ตาม จากการตรวจสอบบริเวณถนนสีลม ซึ่งมีสถานบันเทิงจำนวนมากตลอดทั้งแนวถนนสีลม พบยังไม่มีการค้าขายกัญชา หรือมีการปรุง หรือย่ำกัญชา ตามที่เป็นข่าว แต่เป็นที่สังเกตมีการตั้งขายบุหรี่ไฟฟ้าหลากหลายชนิด

๑.๖ เว็บไซต์ “PPTVHD๓๖” นำเสนอข่าวกรณีมีร้านมวนกัญชาชายที่ถนนข้าวสาร หลังจากเจ้าหน้าที่เขต พระนครจับปรับ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และ ให้อ้ายแพงออกนอกพื้นที่ เนื่องจากไม่ได้ขออนุญาตตั้งแผงค้า ภายหลังเจ้าหน้าที่กลับไปแล้ว ยังลักลอบขายต่อ โดยเปลี่ยนวิธีการจากตั้งแผงเป็นเดินขายและมีการเตือนกันว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามา เพื่อเลี่ยงการถูกจับกุม นอกจากนี้ ในช่วงดึกจะมีผู้มาตั้งร้านมวนกัญชาชายกระจายอยู่ทั่วถนนข้าวสาร

## ๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม เน้นย้ำรัฐบาลปลดล็อกกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์ และเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น พร้อมเตือนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือยา ที่มีส่วนผสมของ กัญชา ตลอดจนมีส่วนต่าง ๆ ของกัญชา กัญชงในครอบครอง ที่จะเดินทางไปต่างประเทศให้ตรวจสอบกฎหมาย ของประเทศปลายทางเกี่ยวกับข้อกำหนด การอนุญาต หรือข้อห้ามต่าง ๆ โดยละเอียด หากไม่มั่นใจ ไม่ควรนำ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม หรือส่วนต่าง ๆ ของกัญชา กัญชง ติดตัวไปต่างประเทศ เนื่องจากในหลายประเทศ กัญชา กัญชง ยังเป็นยาเสพติดและมีบทลงโทษที่รุนแรงตั้งแต่ปรับ จำคุก และมีโทษสูงถึงประหารชีวิต

๒.๒ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวว่า กรณีพบการจำหน่ายกัญชาและ อุปกรณ์การเสพกัญชาอย่างเปิดเผยว่า เป็นห่วงผลการเสพกัญชาเกินขนาด รวมถึงการเสพกัญชาขณะขับรถ ซึ่งอาจ เป็นภัยคุกคามในอนาคต ไม่เฉพาะที่ถนนข้าวสาร แต่รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น ย่านถนนอาร์ซีเอ

- แม้จะปลดล็อกเรื่องการใช้กัญชา แต่การตั้งแผงค้าเพื่อจำหน่ายกัญชาบนทางเท้าและบนผิวจราจรต้องเป็นไป ตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ และ พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ และในอนาคตอาจต้องจัดพื้นที่ (โซนนิ่ง) เพื่อควบคุมการจำหน่ายอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีแผนถอดบทเรียนให้สอดคล้องกับกฎหมายที่จะออกมาควบคุม ขณะเดียวกันขอเตือนเยาวชนไม่ควรลองผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา เนื่องจากหากเกิดอาการมีเมามาอาจทำ ให้เกิดเหตุอาชญากรรมอย่างอื่นตามมาได้ ขณะที่ผู้ประกอบการต้องดูแลและตักเตือนบุตรหลานอย่างใกล้ชิด

### ๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ แม้จะมีประกาศปลดโทษกัญชาจากยาเสพติดและระบุชัดเจนไม่ได้หมายรวมถึงการใช้เพื่อสันตินาการ แต่ในความเป็นจริงอาจมีคนบางส่วนที่อยากรู้อยากลอง การใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางที่ไม่ถูกต้องจึงมีโอกาสเกิดขึ้นให้เห็นได้ทั่วไป เนื่องจากความเข้าใจว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติด

๓.๒ แม้จะมีประกาศ สธ. เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อจำกัดการเข้าถึงกัญชาในระหว่างที่ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ยังไม่ผ่านขั้นตอนการบังคับใช้เป็นกฎหมาย รวมทั้งมีประกาศกรมอนามัย สธ. เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบการกิจการอาหาร พ.ศ.๒๕๖๕ และมีประกาศ เรื่อง กลิ่น ควันกัญชา กัญชงหรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อห้ามการสูบ หรือเสพในที่สาธารณะ แต่อาจยังไม่เพียงพอรับมือสถานการณ์ล่อแหลมจากการใช้กัญชาเพื่อสันตินาการ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ การจำหน่ายกัญชாய่านถนนข้าวสาร โดยเฉพาะการมวนเพื่อสูบ คล้ายบุหรี่ ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการนำกัญชาไปใช้ที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ขณะที่บางพื้นที่พบการนำกัญชามาจำหน่ายอย่างเปิดเผย สร้างความกังวลให้กับผู้พบเห็นและทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย

๓.๓ ระหว่างรอ พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ บังคับใช้ เจ้าหน้าที่ควรเพิ่มการกวดขันให้มากขึ้น ขณะเดียวกันการเฝ้าระวังกันเองของสมาชิกในครอบครัวและสังคม เมื่อพบเห็นความผิดปกติ หรือสุมเสี่ยงต่อการนำกัญชาไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์ ควบคู่กับการให้ความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และโทษจากพืชกัญชากัญชง โดยเฉพาะข้อควรระวังจากการใช้กัญชาเกินขนาดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกาย อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้

### ๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน [www.th-th.facebook.com/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว](https://www.th-th.facebook.com/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว) ตั้งข้อสังเกต เหตุใดจึงประกาศปลดล็อกกัญชา โดยไม่มีกฎหมายควบคุมออกมาพร้อมกัน ขณะเดียวกันกังวลเด็กและเยาวชนบางคนอาจลองเสพ หรือบริโภคกัญชาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อร่างกาย โดยเฉพาะระบบประสาทและสมอง โดยเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการ หรือกฎหมายควบคุมการจำหน่ายและการใช้กัญชาอย่างรัดกุมมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายและเสี่ยงต่อการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

### ๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๕.๑ สำนักเทศกิจ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบการจำหน่ายกัญชาในลักษณะที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ รวมทั้งมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบจำหน่ายกัญชาเพื่อสันตินาการในพื้นที่สาธารณะ ตลาด หรือแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความดูแลของ กทม. เช่น ตลาดนัดจตุจักร อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ตลอดจนมาตรการกวดขันการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กทม. เช่น พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ กรณีพบการจำหน่ายกัญชาในพื้นที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการเข้าถึงกัญชาของกลุ่มเยาวชนตามข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรื

๕.๒ สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์และอันตรายจากการใช้พืชกัญชา กัญชง ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนความร่วมมือในการความเข้าใจและความตระหนักของผู้ประกอบการ ร้านค้า และผู้ค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการใช้กัญชาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการอนุญาตให้ใช้กัญชาในประเทศไทย โดยเฉพาะการงด

จำหน่ายกัญชา หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาให้แก่เด็กและเยาวชน และกลุ่มเปราะบาง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์

**๖. ที่มาของข้อมูล**

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐°, บางกอกโพสต์

๖.๒ สื่อออนไลน์ : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th), [www.khaosod.co.th](http://www.khaosod.co.th), [www.thairath.co.th](http://www.thairath.co.th), [www.bangkokbiznews.com](http://www.bangkokbiznews.com), [www.tna.mcot.com](http://www.tna.mcot.com), [www.thainews.prd.go.th](http://www.thainews.prd.go.th), [www.komchadluek.net](http://www.komchadluek.net), [www.posttoday.com](http://www.posttoday.com), [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th), [www.naewna.com](http://www.naewna.com), [www.siamrath.co.th](http://www.siamrath.co.th), [www.mgonline.com](http://www.mgonline.com), [www.kapook.com](http://www.kapook.com), [www.innnews.co.th](http://www.innnews.co.th), [www.news.ch๗.com](http://www.news.ch๗.com), [www.news.thaipbs.or.th](http://www.news.thaipbs.or.th), [www.nationtv.tv](http://www.nationtv.tv), [www.newtv.co.th](http://www.newtv.co.th), [www.pptvhd๓๖.com](http://www.pptvhd๓๖.com), [www.tnnthailand.com](http://www.tnnthailand.com), [www.youtube.com](http://www.youtube.com), [www.today.line.me](http://www.today.line.me)